

NĂM THỨ 61

THỨ BA

26

THÁNG 7-2022

(28-6 năm Nhâm Dần)

SỐ: 8591



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

## KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

### Triển khai cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn cấp huyện

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ảnh: MINH ĐỨC

### HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH 3 hội viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua lao động, sáng tạo được khen thưởng

Chiều ngày 25/7, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

6 tháng đầu năm, phong trào thi đua lao động, sáng tác tác phẩm VHNT được hội viên các chi hội tích cực thực hiện. Để nâng cao chất lượng sáng tác, Hội VHNT tỉnh đã phối hợp tổ chức một số triển lãm trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật; tổ chức trại

sáng tác, tổ chức thực tế sáng tác, giao lưu học tập kinh nghiệm cho hội viên; phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động cuộc thi sáng tác chủ đề "Doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh"... Các chi hội Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Nghệ sĩ sân khấu, Văn học, Phát thanh Truyền hình đều có nhiều hoạt động chuyên môn sôi nổi...

6 tháng cuối năm, Hội VHNT tỉnh chú trọng xây dựng dự thảo, báo cáo đề án phát triển sự nghiệp VHNT Thái

Bình giai đoạn 2022 - 2030; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, gắn các hoạt động sáng tác của văn nghệ sĩ với các nhiệm vụ chính trị và thực tiễn sinh động ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức cho các chi hội đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin

(Xem tiếp trang 4)

TÚ ANH

### Các doanh nghiệp cần khách quan, trung thực, có trách nhiệm trong thực hiện Bộ chỉ số DDCI

Sáng ngày 25/7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành và gần 300 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 9/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Bộ chỉ số DDCI năm 2022; đơn vị tư vấn giải thích những nội dung trong phiếu khảo sát và hướng

dẫn cách thức trả lời các câu hỏi trong Bộ chỉ số.

Để thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số DDCI, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và UBND huyện Quỳnh Phụ mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh được lựa chọn tham gia khảo sát cần có sự thống nhất cao về nhận thức, cách làm, đánh giá khách quan, trung thực, chính xác nhất về chất lượng điều hành kinh tế của các cơ quan quản lý nhà nước. DDCI không chỉ là thước đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước mà còn là công cụ hữu ích giúp lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện, thành phố nhận

diện những điểm mạnh và những hạn chế, từ đó xác định trọng tâm cần cải cách và lựa chọn các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện cải cách ở cấp mình, ngành mình hiệu quả nhất. Kết quả Bộ chỉ số DDCI sẽ cung cấp cho lãnh đạo UBND tỉnh một công cụ hiệu quả để giám sát, chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành nền kinh tế đối với sở, ngành, huyện, thành phố. Thực hiện Bộ chỉ số DDCI được kỳ vọng sẽ nâng cao thứ hạng PCI của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

KHẮC ĐUẤN

### Trao 81 suất quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng ngày 25/7, Hội Doanh nhân cứu chiến binh tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tổ chức gặp mặt, tặng quà thương binh, bệnh binh, con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh là người lao động đang làm việc tại ThaiBinh Seed.

81 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng được trao tặng thể hiện lòng tri ân sự hy sinh cao cả của các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó góp phần động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ luôn phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Trước đó, đoàn đã tới thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tại xã Minh Quang (Vũ Thư), tổ chức dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

LƯU NGÀN

### HƯNG HÀ Biểu dương người và gia đình có công tiêu biểu

Sáng ngày 25/7, huyện Hưng Hà tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), biểu dương người và gia đình có công tiêu biểu.

Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, huyện Hưng Hà đã tiễn đưa trên 50.000 người con lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó trên 6.100 người đã anh dũng hy sinh, trên 3.000 trở thành thương binh, bệnh binh, trên 2.700 người bị nhiễm chất độc hóa học; huyện Hưng Hà và 8 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 607 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; 30.466 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân chương các loại...

Tri ân người và gia đình có công với cách mạng, huyện Hưng Hà đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước; huy động ngân sách và nguồn xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng Đền thờ Liệt sĩ huyện, 11 cụm nghĩa trang xã, thị trấn, 2 đền thờ, 6 nhà bia ghi công liệt sĩ; xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho người và gia đình có công với cách mạng với số tiền trên 10 tỷ đồng/năm. Hiện nay, hầu hết gia đình chính sách, người có công với cách mạng

(Xem tiếp trang 4)

THÀNH THUY

## Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

(Xem trang 3)



Cán bộ ngành kiểm sát tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển.